

Căn cứ Kế hoạch của Sở Y tế về triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4; từ tháng 6/2022, Ban Quản lý đã ban hành hàng loạt thông báo về thi gian, địa điểm tiêm chủng cho người lao động tại Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và từng khu công nghiệp theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế các quận huyện. Từ các Thông báo trên, Ban Quản lý ưu tiên doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi người lao động tham gia tiêm chủng. Một số doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng, cho phép người lao động nghỉ làm để tiêm chủng y tế.



Tiêm chủng cho người lao động tại Khu công nghiệp Hòa Khánh

Ban Quản lý cũng đã phân công cán bộ trực tiếp nắm bắt ý kiến, kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp và người lao động liên quan đến tiêm chủng mũi 4. Bên cạnh các thông báo bằng văn bản, Ban Quản lý đã gửi các nội dung quản lý hàng tháng xuyên suốt qua email, zalo các lãnh đạo, cán bộ phụ trách phòng dịch vụ doanh nghiệp, kịp thời thông báo lịch tiêm chủng qua mạng xã hội để doanh nghiệp nắm bắt trong thời gian sớm nhất.

Theo thống kê sơ bộ của Ban Quản lý, tổng số chuyên gia, người lao động cần tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 66.504 người (bao gồm số lượng cần tiêm chủng tại địa phương), tỷ lệ 99,8% tổng số lao động. Tổng số lao động đã tiêm 03 mũi vắc xin là 62.095 người; tỷ lệ 93,4%. Tuy nhiên, tỷ lệ người lao động tiêm mũi 4 ngày 25/6/2022 mới chỉ đạt 8,6%. Trong thời gian này, Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng nhằm khuyến khích người lao động tiêm chủng đúng hạn.

Nhằm kịp thời thông tin lịch tiêm chủng của các doanh nghiệp, Ban Quản lý yêu cầu trong thời gian này, tất cả thông báo về lịch tiêm chủng cần gửi qua email, zalo các Ban chức năng phòng dịch vụ các khu công nghiệp... cần xem là thông báo chính thức từ Ban Quản lý. Khi nhận được Thông báo từ văn phòng quản lý hàng tháng, các doanh nghiệp cần thông tin, nắm bắt lịch tiêm chủng để nắm bắt, nắm bắt, nắm bắt thông báo... người lao động cần biết và chủ động tham gia.

Phòng QLMT-KHCN&T - Ban Quản lý